

พัยคัมไพร์แฉภูทับเบิก

4กลุ่มชนวนบีม นายทุน-ก่อกวน ตร.ฮีม!โยงจับ

บีม! ภูทับเบิก “พัยคัมไพร์” แฉ 4 กลุ่มชนวนระเบิด “นายทุน” ภูกร้อถอน”กลุ่มก่อกวน”ความสงบ ด้านตร.เผยยังไม่ตัดประเด็นใด ทั้งขัดแย้ง-ระเบิดเก่า ยันหลักฐานโยงใครจับไม่เว้น ขณะที่ “พ่อเมืองเพชรบูรณ์” รุดเยี่ยมวยาเหยื่อ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุระเบิดที่บริเวณทางแยกปากทางเข้าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า **อ่านต่อหน้า 6**

พัยคัมไพร์แฉภูทับเบิก

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา จนทำให้มีคนขับรถโดยสารเสียชีวิต 1ราย และนักท่องเที่ยวบาดเจ็บ 2ราย ว่า วันนี้(11 ก.ย.) นายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปท.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)พร้อมนายชัชวาทย์ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพัยคัมไพร์กรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ภูทับเบิกเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ

นายชัชวาทย์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าระเบิดที่เกิดขึ้น มาจากความตั้งใจที่จะเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ ที่กำลังจะมีการรื้อถอนริสอร์ทที่ทำผิดกฎหมายบนภูทับเบิกอีก 6แห่ง เพราะจุดที่เกิดระเบิดห่างจากจุดที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะมายืนตั้งแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เพียง 2-3 เมตรเท่านั้น ดังนั้นสาเหตุของการเกิดระเบิดมาจากปมขัดแย้งเรื่องการรื้อถอนริสอร์ทบนภูทับเบิกอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม เหตุระเบิดที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำลายขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ทุกคนพร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มที่เพื่อทวงคืนธรรมชาติให้กับประชาชน โดยขณะนี้มีริสอร์ทเหลือเพียง 6รายสุดท้ายเท่านั้น ที่จะมีการรื้อถอนที่สำคัญระเบิดที่เกิดขึ้นตรงกับวันครบรอบ 1ปีของการรื้อถอนริสอร์ทที่ผิดกฎหมายบนภูทับเบิกด้วย

นายชัชวาทย์ กล่าวด้วยว่า เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามี 4 กลุ่มหลัก ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการระเบิด ซึ่งทั้ง 4 กลุ่ม มีความเป็นไปได้หมดที่จะเป็นสาเหตุของการวางระเบิดหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- 1.กลุ่มริสอร์ทที่กำลังถูกรื้อถอน 6 ราย เป็นของนายทุนนอกพื้นที่ ขณะนี้รออัยการส่งฟ้อง จากนั้นจะมีการใช้คำสั่ง คสช.ที่ 35/2559 ที่ออกสำหรับการรื้อถอนริสอร์ทที่ภูทับเบิกเป็นการเฉพาะ เข้าทำการรื้อถอน
- 2.กลุ่มริสอร์ทที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว และมีการเจ็บแค้นเจ้าหน้าที่ 3.กลุ่มเจ้าของริสอร์ทที่เคยมีเรื่องโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเคยมีความพยายามใช้ความรุนแรงมาแล้ว ถึงขนาดมีการข่มขู่วางระเบิดมาแล้ว
- และ4.กลุ่มที่ก่อกวนสร้างสถานการณ์ ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวภูทับเบิกเสียหาย

ทางด้านพ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)กล่าวถึงเหตุระเบิดดังกล่าวว่า มูลเหตุระเบิดในครั้งนี้ ยังไม่ตัดประเด็นใดทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่ หรือเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสมรภูมิตั้งแต่ภูทับเบิก หรือมูลเหตุอื่นๆ เจ้าหน้าที่ยังไม่ด่วนสรุปสาเหตุเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคง ในการคลี่คลายคดี และหากเชื่อมโยงไปถึงผู้ใด จะดำเนินการจับกุม ไม่มี絲毫เว้น

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พ.ม.)และยุติธรรมจังหวัด เดินทางไปที่บ้านพัก

ของนายสวน อ่อนตา คนขับรถโดยสารที่เหยียบระเบิดบริเวณริมถนนแยกปากทางเข้าภูทับเบิก จนเสียชีวิต เพื่อให้กำลังใจและช่วยเยียวยาครอบครัวนายสวน โดยพบนางไกรทอง อ่อนตา อายุ 63 ปี และนายอวัชชัย อ่อนตา อายุ 32 ปี ภรรยาและลูกชายนายสวน

นายพิบูลย์ กล่าวแสดงความเสียใจต่อนางไกรทอง หลังสามีเสียชีวิต พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ขณะที่กาชาดจังหวัด ช่วยเหลือ 3,000บาท และหน่วยงานในสังกัด พ.ม.ช่วยเหลือ 8,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำแก่นางไกรทอง ในฐานะได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวให้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือขอเยียวยาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ซึ่งทางยุติธรรมจังหวัด ยินดีจะช่วยรวบรวมเอกสารเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว สำหรับกรณีดังกล่าวอยู่ในข่ายจะได้รับเงินเยียวยาราว 160,000 บาท

นางไกรทอง กล่าวว่า วันเกิดเหตุสามีได้ขับรถโดยสารไปส่งนักท่องเที่ยวที่ภูทับเบิก โดยนัดแนะกับรถโดยสารอีกคัน ซึ่งจะมารับช่วงต่อที่แยกปากทางเข้าภูทับเบิก ระหว่างรถจึงเดินไปปีสภาวะบริเวณริมถนน กระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ส่วนศพสามีทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งไปชันสูตรที่ จ.พิษณุโลก และในช่วงบ่ายของวันที่ 14 ก.ย.จะทำพิธีฌาปนกิจศพสามีที่ป่าช้าวังหินแก้ว หมู่ 1 ต.หล่มเก่า